

Điện Biên, ngày tháng 7 năm 2024

Số: /BC-BDT

BÁO CÁO

Thẩm tra Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015; Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra Báo cáo số 2241/BC-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh về Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba của HĐND tỉnh khoá XV; ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra nội bộ Ban; Ban Dân tộc HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

I. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI DO BAN DÂN TỘC CHỦ TRÌ THẨM TRA

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-HĐND, ngày 05/02/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV; theo đó, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được phân công giám sát, thẩm tra kết quả giải quyết 04 kiến nghị của cử tri, bao gồm:

- 03 kiến nghị trước kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khoá XV, thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 kiến nghị); Sở Tài nguyên và Môi trường (01 kiến nghị); UBND huyện Mường Ảng (01 kiến nghị).

- 01 kiến nghị trước kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khoá XV (thuộc trách nhiệm giải quyết của UBND tỉnh).

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Trên cơ sở quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND, ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn và các địa phương giải quyết các kiến nghị của cử tri theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và

phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định tại Báo cáo số 2241/BC-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh.

Qua nghiên cứu Báo cáo số 2241/BC-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh và các văn bản liên quan, Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ Mười ba của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV tại Báo cáo số 2241/BC-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh. Kết quả cụ thể: 04/04 nội dung kiến nghị cử tri thuộc nhiệm vụ giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra, đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, chiếm tỉ lệ 100%; trong đó:

- Có 03/04 kiến nghị của cử tri (chiếm 75%) đã giải quyết xong và thông tin đến cử tri, bao gồm các kiến nghị của cử tri liên quan đến giao đất, giao rừng theo Kế hoạch 2783 của UBND tỉnh và triển khai khoanh nuôi tái sinh, trạng thái DT2; đề nghị tiếp tục mở rộng diện tích cho thuê đất; rà soát hiện trạng đất ở, đất sản xuất và những vấn đề liên quan của Làng thanh niên lập nghiệp. Các kiến nghị trên đã được cơ quan chức năng và địa phương tiếp nhận, giải quyết dứt điểm và trả lời cử tri.

- Có 01/04 kiến nghị của cử tri (chiếm 25%) đã được UBND tỉnh tiếp thu và “đang giải quyết”, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định của Bộ NN&PTNT, đã được cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ động giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các dự thảo văn bản tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành chính sách, quy định liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên (trong đó có chính sách hỗ trợ trồng tái canh cây cà phê); Dự kiến các dự thảo sẽ được HĐND, UBND tỉnh thông qua trong năm 2024, làm cơ sở để thúc đẩy phát triển bền vững cây cà phê trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười ba của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV của Ban Dân tộc HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Ban Dân tộc HĐND tỉnh kính chuyển Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban VHXH HĐND tỉnh (tổng hợp);
- Các Ban HĐND tỉnh;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng: CTHĐ, TTDN;
- Lưu: VT, BDT.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**

Mùa Thanh Sơn